

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ที่ ๙/๒๕๖๓

เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

(ฉบับที่ ๘)

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว และตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๒) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับ การปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคแนบท้ายคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19

มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๙/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>ข้อ ๑ การเปิดดำเนินการสถานที่ กิจการ และกิจกรรมต่าง ๆ</p> <p>(๑) การเปิดโรงเรียน สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัย โรงเรียนหรือสถาบันกวดวิชา และการจัดให้มีการเรียนการสอนแบบครบจำนวน ครบห้องเรียน ครบชั้นเรียน</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการเรียนการสอน การฝึกอบรม สัมมนา รวมถึงห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรมสำหรับการเรียนการสอน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นในระหว่างการออกกำลังกาย</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ เพื่อการล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน และก่อนรับประทานอาหาร</p> <p>๔) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม ก่อนเข้าอาคาร</p>	<p>๑) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในอาคาร รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งบริเวณจุดรับประทานอาหาร ห้องน้ำ</p> <p>๓) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม รวมถึงให้มีการตรวจตราควบคุม กำกับ การเรียน การสอน การฝึกอบรม สัมมนา และงานธุรการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา</p>	<p>๑) ศธ. ออกคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่และประเภทของกิจการ พร้อมทั้งประเมินความพร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนจัดกิจกรรม</p> <p>๒) ศ.ป.ก. จ.จังหวัด / ก.ท.ม. ศ.ป.ก.อำเภอ/เขต ศ.ป.ก.ตำบล ศ.ป.ก.เทศบาลนคร ศ.ป.ก.เทศบาลเมือง และ ศ.ป.ก.เมืองพัทยาติดตาม กำกับดูแล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งให้รายงานผลการตรวจประเมิน ติดตาม</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>หรือรับ - ส่งนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ผ่านการอบรมการตรวจคัดกรองอาการป่วย และรายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๕) ให้มีการจัดการเรียนการสอนภายในอาคารเรียนหรือห้องเรียน ได้ครบตามจำนวนนักเรียนในทุกชั้นเรียน ทั้งนี้ ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนให้ห่างกันตามขนาดพื้นที่ โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p> <p>๖) ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการเรียนการสอนบริเวณภายนอกอาคารเรียนหรือห้องเรียน โดยมีให้แออัด หรืออาจให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน หรืออาจลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น</p> <p>๗) การจำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดข้อ ๑ ก. แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำหรับการนั่งรับประทานอาหารให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดินทางอย่างน้อย ๑ เมตร โดยจำนวนผู้ร่วมโต๊ะให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่</p>	<p>ตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบทุกสัปดาห์</p> <p>๕) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้มีการเรียนการสอน การฝึกอบรมรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p> <p>๖) กรณีนักเรียนผู้ไม่ใช่สัญชาติไทย ซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทย ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย</p>	<p>กำกับ ตามมาตรการควบคุมหลักให้ ศบค. ทราบ รายสัปดาห์</p> <p>๓) ศปม. จัดกำลังสายตรวจร่วมตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการ หรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการที่กำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๘) ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบพิจารณาให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาดำเนินกิจการหรือจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ก่อนเปิดกิจการ หรือจัดการเรียนการสอน หรือฝึกอบรม สัมมนา</p> <p>๙) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียน ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>		
<p>(๒) สนามกีฬาหรือสถานที่ที่เคยผ่อนคลายให้สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้ ให้มีผู้ชมการแข่งขันอยู่ในสนามแข่งขันได้ โดยผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์กีฬา ห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ฝึกสอน หรือคู่ซ้อม ผู้ชมการแข่งขัน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรับนักกีฬาต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังการฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน</p>	<p>๑) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา ห้องอาบน้ำ และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๓) อาจพิจารณาให้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อหาเชื้อโควิด 19 สำหรับนักกีฬา</p>	<p>๑) กก. ออกคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ และประเภทของกีฬา พร้อมทั้งประเมินความพร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนจัดกิจกรรม</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบ เหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ฝึกสอนหรือคู่ซ้อม ผู้ชม การแข่งขัน และนักกีฬา ก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติด สัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่ เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๕) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน อย่างน้อย ๑ เมตร และ ลดการใกล้ชิดกันระหว่างการฝึกซ้อม การเรียน การสอน การแข่งขัน หรือการชมการแข่งขัน รวมทั้งจัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย และ จุดลงทะเบียนที่เพียงพอกับจำนวนผู้ชม การแข่งขัน</p> <p>๖) ให้ควบคุมจำนวนผู้ชมการแข่งขัน มิให้แออัด ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ที่สอดคล้องกับระดับการบริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายในประเทศ ทั้งนี้ ให้มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬา ได้ตามประเภทสนามกีฬา และลักษณะการเชียร์ ตามชนิดกีฬาที่แข่งขัน</p> <p>๗) การนำผู้ชมการแข่งขันเข้าและออกจากสนามกีฬา ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดของ</p>	<p>ตามแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p> <p>๔) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ฝึกซ้อม หรือคู่ซ้อม ผู้ชมการแข่งขัน หรือนักกีฬา ได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการ เข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจาก การใช้บริการได้</p> <p>๕) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบ จองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ ในระยะยาว</p>	<p>๒) ศป.ก. จังหวัด / กทม. ศป.ก.อำเภอ/เขต ศป.ก.ตำบล ศป.ก.เทศบาลนคร ศป.ก.เทศบาลเมือง และ ศป.ก.เมืองพัทยา ติดตามกำกับ ดูแล ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้ง ให้รายงานผลการตรวจ ประเมิน ติดตาม กำกับ ตามมาตรการควบคุมหลัก ให้ ศบค. ทราบ รายสัปดาห์</p> <p>๓) ศปม. จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร สธ. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการ หรือการจัดกิจกรรม ให้เป็นไปตามมาตรการ ที่กำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>หน่วยงานรับผิดชอบ โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน อย่างเคร่งครัด</p> <p>๘) จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ชมการแข่งขัน ตรวจตราควบคุม กำกับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๙) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๑๐) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>		
<p>(๓) พาหนะเพื่อการขนส่งสาธารณะ ทั้งทางบกและทางน้ำสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้เต็มตามความจุมาตรฐานของพาหนะนั้น ๆ ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตรวจสอบและกำกับดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิว อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ราวจับ บัตรโดยสาร ภายในยานพาหนะ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการรวมทั้งห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ บริเวณสถานีขนส่ง/โดยสาร และท่าเรือ รวมทั้งจัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ล้างมือก่อนขึ้นยานพาหนะ รถตู้ รถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถสองแถว รถสามล้อ รถไฟ รถไฟฟ้า เรือโดยสารทุกครั้ง</p>	<p>๑) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในอาคาร สถานีโดยสาร ชานชาลา ท่าเรือ รวมถึงห้องสุขา และภายในยานพาหนะ ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร บริเวณสถานีโดยสาร ชานชาลา ท่าเรือ และห้องน้ำ</p> <p>๓) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน</p>	<p>๑) คค. ออกคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่และประเภทของกิจการ พร้อมทั้งร่วมประเมินความพร้อมตามเกณฑ์</p> <p>๒) ศ.ป.ก. จังหวัด / ก.ท.ม. ศ.ป.ก.อำเภอ/เขต ศ.ป.ก.ตำบล ศ.ป.ก.เทศบาลนคร ศ.ป.ก.เทศบาลเมือง และ ศ.ป.ก.เมืองพัทยา ติดตามกำกับ ดูแล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๓) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคารสถานี่ โดยสาร ขานซาลา และท่าเรือ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๔) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน ทั้งในสถานี่ขนส่ง/โดยสาร ขานซาลา และท่าเรือ โดยให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม</p> <p>๖) การโดยสารรถโดยสารประจำทาง รถปรับอากาศ รถไฟ รถไฟฟ้า เรือโดยสาร อาจพิจารณาจัดบริการได้เต็มตามความจุมาตรฐานของพาหนะ โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และให้พิจารณาเพิ่มรอบการโดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน</p> <p>๗) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียน ก่อนเข้าและออกจากสถานี่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>	<p>๔) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้บริการ</p> <p>๕) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานี่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>	<p>ตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งให้รายงานผลการตรวจประเมินติดตาม กำกับ ตามมาตรการควบคุมหลัก ให้ ศบค. ทราบรายสัปดาห์</p> <p>๓) ศปม. จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการ หรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	๘) จัดให้มีการให้คำแนะนำพนักงาน และผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งตรวจตรา ควบคุม กำกับ การให้บริการ และใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ อาจพิจารณางดให้บริการ กรณีพบผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดได้		

หมายเหตุ :

มาตรการควบคุมหลัก หมายถึง มาตรการที่รองรับตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข้อ ๑๑

มาตรการเสริม หมายถึง มาตรการเฉพาะรายกิจการ ที่ผู้ประกอบการกิจการและผู้จัดกิจกรรมพึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทำให้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คู่มือการปฏิบัติ เป็นแนวทางการดำเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ เพื่อดำรงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจการหรือกิจกรรม ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้พิจารณาเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

จำนวนผู้ชมการแข่งขันกีฬาในสนามกีฬา จำแนกตามประเภทสนามกีฬา และลักษณะการเชียร์ในแต่ละชนิดกีฬา ให้พิจารณาจำกัดจำนวนผู้ชมการแข่งขันกีฬา ตามระดับบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายในประเทศ ดังนี้

- จำนวนผู้ชมการแข่งขันในสนามกีฬากลางแจ้ง สำหรับชนิดกีฬาที่มีผู้ชมการแข่งขันมีการเชียร์เสียงดัง จำกัดให้มีผู้ชมการแข่งขันได้ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของความจุของสนาม ทั้งนี้ ไม่เกิน ๔,๐๐๐ คน
- จำนวนผู้ชมการแข่งขันในสนามกีฬากลางแจ้ง สำหรับชนิดกีฬาที่มีผู้ชมการแข่งขันมีการเชียร์เสียงไม่ดัง จำกัดให้มีผู้ชมการแข่งขันได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของความจุของสนาม ทั้งนี้ ไม่เกิน ๖,๐๐๐ คน
- จำนวนผู้ชมการแข่งขันในสนามกีฬาในร่ม สำหรับชนิดกีฬาที่มีผู้ชมการแข่งขันมีการเชียร์เสียงดัง จำกัดให้มีผู้ชมการแข่งขันได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของความจุของสนาม ทั้งนี้ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน
- จำนวนผู้ชมการแข่งขันในสนามกีฬาในร่ม สำหรับชนิดกีฬาที่มีผู้ชมการแข่งขันมีการเชียร์เสียงไม่ดัง จำกัดให้มีผู้ชมการแข่งขันได้ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของความจุของสนาม ทั้งนี้ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ คน

มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๖/๒๕๖๓ ข้อ ๔ ๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และของที่ระลึกในท่าอากาศยานและอากาศยานสามารถดำเนินการได้โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่กำหนด และตามมาตรการป้องกันโรคของหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด